



Ngày Tông du thứ nhất của ĐTC: "Chào đón tại phi trường."

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Linda Bordoni - Jakarta)

Khi đến Jakarta vào sáng thứ Ba cho chặng đầu tiên của chuyến tông du đến bốn quốc gia Thái Bình Dương, Đức Phanxicô đã được trẻ em và người di cư chào đón vào đêm trước Lễ chào đón chính thức diễn ra tại Phủ Tổng thống.

Đất nước Indonesia có đến 17.500 đảo tạo nên nước Indonesia, nơi sinh sống của hơn 1.300 sắc dân và khoảng 719 ngôn ngữ khác nhau, Bé Mary 5 tuổi trong trang phục Java đặc trưng và Iphrim 10 tuổi đến từ Papua đã đứng trang trọng trước Đội danh dự Indonesia tại sân bay Jakarta để chào đón Đức Phanxicô vào sáng thứ Ba. Các em đã tặng ngài một bó hoa lớn và cam kết rằng ngài là vị khách được chào đón bởi tất cả mọi công dân của quốc gia vô cùng đa dạng và phong phú này.

Vâng, mặc dù người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3 phần trăm trong số 280 triệu dân mà phần lớn là người Hồi giáo, Indonesia tự hào về sự đa dạng và chung sống hòa bình theo nguyên tắc "Pancasila" Vị tổ sáng lập của đất nước, và như Đức Hồng y người Indonesia, Ignacio Suharyo đã nêu ra trước chuyến tông du của ĐTC: "Không chỉ những người Công giáo

nhật tình chào đón Đức Giáo hoàng, mà còn tất cả anh chị em từ các cộng đồng tôn giáo khác".



Chào mừng tại Sân bay Jakarta

Rất đông anh chị em từ các cộng đồng tôn giáo khác nhau, những người thiện chí từ mọi tầng lớp xã hội, các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạch định chính sách không ngừng kêu gọi cam kết và chăm sóc những người nhỏ bé và yếu đuối nhất trong gia đình nhân loại.

Người di cư và người tị nạn

Có lẽ đó là lý do tại sao những người đầu tiên chào đón ĐTC vào Ngày 1 của chuyến tông du dài và phức tạp lần thứ 45 này - chuyến tông du nói về đức tin, về đối thoại liên tôn vì hòa bình, về nhu cầu chăm sóc Thiên nhiên và sự hiện diện của ĐTC ở vùng ngoại vi - nên đón ĐTC là một số trẻ mồ côi và một nhóm người di cư và người tị nạn.

Xa rời sự chú ý của một buổi lễ chính thức, nhóm này đã tập trung tại tòa sứ thần Jakarta, nơi Đức Giáo hoàng lưu trú. Bao gồm những người nam nữ từ nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm một số người Rohingya từ Myanmar; họ đến đó để nói lời "cảm ơn vì Ngài đã đến", "cảm ơn vì ĐTC đã không ngừng nói thay mặt họ, đã đấu tranh để bảo vệ mạng sống của họ và luôn bảo vệ phẩm giá con người".



Người di cư chào đón Đức Giáo hoàng Francis đến Jakarta